



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร. ๐๗๕-๔๔๙๑๒๐ ต่อ ๑๒๙

ที่ นศ ๐๐๓๓.๓๐๑(๑๒)/พิเศษ

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติกำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการรับบริจาคและทรัพย์สินบริจาค และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

เรื่องเดิม

ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) โดยประเมินจากหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT) และในสถานการณ์ตอบข้อคำถาม MOIT ๑๓ หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือ การวางระบบในการป้องกันการรับสินบน นั้น

ข้อพิจารณา

กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ ได้จัดทำประกาศว่าด้วยมาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการรับบริจาคและทรัพย์สินบริจาค เพื่อให้การปฏิบัติงานของบุคลากรของโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ทุกภารกิจต้องโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ปลอดภัยทุกจริต โดยมีแนวทางปฏิบัติ

ข้อเสนอ

พิจารณาอนุมัติประกาศโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ ว่าด้วยมาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการรับบริจาคและทรัพย์สินบริจาค ของโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ และอนุญาตให้เผยแพร่ประกาศดังกล่าว บนเว็บไซต์ และบอร์ดประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ และพิจารณาอนุญาตตามเสนอ

(นายสยาม รามคล้าย)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(นายศิริธัญญ์ ตัญญุกิจ)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์



ประกาศโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

ว่าด้วยมาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการรับบริจาคและทรัพย์สินบริจาค

รัฐบาลกำหนดให้การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นนโยบายสำคัญ และถือเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกส่วนราชการจะต้องนำไปปฏิบัติให้บังเกิดผลที่เป็นรูปธรรม

โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ ในฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐในการผลักดัน นโยบายไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม จึงได้กำหนดให้นโยบายต่อต้านการให้สินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและ ประพฤติมิชอบเป็นนโยบาย สำคัญ ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติงานของบุคลากรของโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ทุก ภารกิจต้องโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ปลอดจากทุจริต โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

๑. บุคลากรของโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ ต้องปฏิบัติงานตามนโยบายนี้โดย ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับ การรับหรือให้สินบนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

๒. บุคลากรของโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ จะต้องไม่เรียกร้อง จัดหา หรือรับ สินบน เพื่อ ประโยชน์ส่วนตนหรือประโยชน์ของโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ หรือประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาล ร่อนพิบูลย์ หรือประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับตน ไม่ว่าจะเป็ คนในครอบครัว เพื่อนหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในลักษณะอื่นใด

๓. บุคลากรของโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ จะต้องไม่เสนอว่าจะทำให้ สัญญาว่าจะทำให้หรือรับ สินบนจากเจ้าหน้าที่ภาคเอกชนหรือบุคคลอื่นใดโดยมีจุดประสงค์เพื่อจูงใจให้กระทำการ ไม่กระทำการ หรือ ประวิงการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่และกฎหมาย

๔. เมื่อผู้ใดพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายเป็นการรับหรือให้สินบน จะต้องรายงาน ผู้บังคับบัญชาหรือตามช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ ทันที

๕. โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ คำนึงถึงความเป็นธรรมและปกป้องเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิเสธการรับ หรือให้สินบน โดยจะไม่ดำเนินการด่าทอต่อเจ้าหน้าที่ผู้นั้น

๖. สำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง ห้ามมีการรับหรือให้สินบนในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกชนิด การดำเนินการต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ ตรวจสอบได้และอยู่ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบที่ เกี่ยวข้อง

๗. การดำเนินการใดๆ ตามนโยบายนี้ให้ใช้แนวทางปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ ตลอดจนแนวทาง ปฏิบัติอื่นใดที่โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ เห็นสมควรกำหนดในภายหลังเพื่อให้เป็นไปตาม นโยบายนี้ จึงประกาศ มาเพื่อถือปฏิบัติ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๖

(นายศิริธัญญ์ ตัญญุกิจ)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์